

## แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK คนใหม่

คณะกรรมการ EXIM BANK มีมติแต่งตั้ง ดร.อภิชาติ บุญธีรวัชร เป็นกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK คนใหม่ โดยจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ตามที่นายสถาพร ชินะจิตรได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2549 นั้น ธนาคารได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ตามหลักการที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และคณะกรรมการธนาคารได้มีมติให้เสนอชื่อ ดร.อภิชาติ บุญธีรวัชร เป็นกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ดร.อภิชาติจะมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ถึง 30 มิถุนายน 2553

ดร.วีรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ดร.อภิชาติเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK หลายประการ เนื่องจากเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจ และการเงินธนาคารซึ่งรวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินเป็นอย่างดี ทั้งยังมีความพร้อมด้านวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะบริหารองค์กรให้มีฐานะมั่นคงควบคู่ไปกับการมุ่งมั่นสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของ EXIM BANK ในปัจจุบันที่มุ่งเน้นบทบาทในเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการ SMEs ในตลาดการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

21 มิถุนายน 2549

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

### เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ทำหน้าที่ให้บริการทางการเงินในการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การนำเข้าสินค้าหรือบริการที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก และการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศหรือประหยัดเงินตราต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1140-6

## ดร.อภิชัย บุญธีรพร

ดร.อภิชัย บุญธีรพร มีประสบการณ์การทำงานกว่า 12 ปีทางด้านการเงินและการธนาคาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และกลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจ การปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งด้านวานิชธนกิจและตลาดทุน ก่อนหน้าที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ดร.อภิชัย เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บปส.) รัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ดร.อภิชัยเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป สำนักงานผู้แทนธนาคารราโบแบงค์ เนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ที่ซึ่งเขาทำงานด้วยมากกว่า 6 ปี ดร.อภิชัย ยังมีประสบการณ์ทางด้านวานิชธนกิจ ในตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ นววิเคเตอร์ บัลลาส จำกัดและผู้อำนวยการฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอสซีเอฟ จำกัด (มหาชน)

ดร.อภิชัยจบการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยหลังจบปริญญาตรีเกียรตินิยมจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ได้รับทุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อจากนั้นจึงจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับทุนจาก Japan Foundation

นอกจากหน้าที่การงานแล้ว ดร.อภิชัยยังทำงานช่วยเหลือสังคมโดยเป็นที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงินวุฒิสภา เป็นกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (กสล.) กรรมการและเหรัญญิก หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย (NTCC) และกรรมการบริหาร สโมสรไลออนส์นครหลวง กรุงเทพฯ เป็นต้น ดร.อภิชัยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) และได้รับรางวัลและมีชื่อจารึกในหอเกียรติยศในฐานศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2548 อีกด้วย